



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สหภาพยุโรป

- สหภาพยุโรปเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือ

๒. สาธารณรัฐสโลวัก

- ผลการเลือกตั้งทั่วไปสาธารณรัฐสโลวัก

๑. สหภาพยุโรป : สหภาพยุโรปเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือ (วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ สหภาพยุโรป (EU) ได้เพิ่มมาตรการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือ เนื่องจากเกาหลีเหนือทดลองอาวุธนิวเคลียร์และยิงขีปนาวุธนำวิถี ซึ่งดำเนินการในการต่อต้านมติแห่งสหประชาชาติ

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป จำนวน ๒๘ ประเทศ ได้ขึ้นบัญชีดำและคว่ำบาตรชาวเกาหลีเหนือเพิ่มขึ้นอีก ๑๖ คน และ ๑๒ องค์กร ซึ่งมีจำนวนบุคคลและกลุ่มบุคคล ๖๐ ราย ห้ามการเดินทางท่องเที่ยว และถูกอายัดทรัพย์สิน หลังจากเกาหลีเหนือได้ทดลองดังกล่าว

นักการทูตกล่าวว่า EU พิจารณาเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือ ตามมาตรการคว่ำบาตรฉบับใหม่ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ซึ่งทั้งสองประเทศเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญ

นาย Federica Mogherini หัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของ EU ขานรับการลงมติเป็นเอกฉันท์ขององค์การสหประชาชาติที่จะขยายมาตรการคว่ำบาตรจากการที่เกาหลีเหนือทดลองอาวุธนิวเคลียร์และยิงขีปนาวุธนำวิถี โดย EU ใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อเติมเต็มและสนับสนุนมาตรการใหม่ขององค์การสหประชาชาติ สำหรับเยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน และโปแลนด์ ต้องการให้มีการกีดกันที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น การเงินและการประกัน รวมถึงการอายัดทรัพย์สินของชาวเกาหลีเหนือ นักการทูตประจำ EU กล่าวว่า เยอรมนีหนึ่งในเจ็ดรัฐสมาชิก EU ที่มีสถานเอกอัครราชทูตอยู่ ณ กรุงเปียงยาง ต้องการเฝ้าติดตามกิจกรรม “ที่ไม่ใช่ทางการทูต” ของผู้แทนทางการทูตของเกาหลีเหนือ

นอกจากยุโรปแล้ว เกาหลีเหนือยังเกี่ยวข้องกับองค์การนาโต้ และประเทศคู่ค้าอาเซียนในกรอบ EU

อย่างไรก็ตาม อิทธิพลของ EU เหนือรัฐคอมมิวนิสต์ที่ถูกโดดเดี่ยวได้จำกัดลง เนื่องจากเยอรมนี สวีเดน และประเทศอื่น ๆ ไม่เต็มใจที่จะตัดความสัมพันธ์ทางการทูต โดยสวีเดนดำเนินความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือตั้งแต่ปี ๒๕๑๓ ด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อเกาหลีเหนือ ทั้งนี้ การค้าระหว่างเกาหลีเหนือและประเทศสมาชิก EU ๒๘ ประเทศ ตกลงไปอยู่ที่ ๓๔ ล้านยูโรเมื่อปี ๒๕๕๗ จาก ๓๐๐ ล้านยูโรในทศวรรษที่ผ่านมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ EU สนับสนุนการคว่ำบาตรหลายครั้งในหลายปีที่ผ่านมา รวมทั้งการอายัดทรัพย์สิน การห้ามธุรกรรมทางการเงิน และการส่งไอออนบัตริ์ ส่วนประเทศสมาชิก EU ไม่สามารถส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ไปยังเกาหลีเหนือ รวมทั้งห้ามซื้อขายทองคำ เพชร และสินค้าหรูหราไปยังเกาหลีเหนือ และบริษัทร่วมลงทุนเป็นสิ่งนอกกฎหมายด้วย

ที่มา : <http://www.reuters.com/article/us-northkorea-nuclear-eu-idUSKCN0W51EP> วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙

<http://www.ibnlive.com/news/world/eu-increases-sanctions-against-north-korea-1211933.html>

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙

๒. สาธารณรัฐสโลวัก : ผลการเลือกตั้งทั่วไปสาธารณรัฐสโลวัก (วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ สาธารณรัฐสโลวักได้จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป ผลปรากฏว่าพรรครัฐบาลของสโลวักไม่ได้รับเสียงข้างมากในการเลือกตั้งทั่วไป และพรรคฝ่ายขวาสุดโต่งได้รับคะแนนสูง

ผลการเลือกตั้งมีผลต่อการหมุนเวียนตำแหน่งประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ซึ่งสโลวักจะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ และจะดำเนินการเจรจาวิกฤตผู้อพยพ และเคลื่อนย้ายเสรีภายใต้ข้อตกลงเชิงกันชนในอนาคต

นาย Robert Fico นายกรัฐมนตรี สังกัดพรรค SMER - Social Democracy ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายซ้าย ที่ครองอำนาจตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ จะถูกกดดันให้ต้องหาฝ่ายสนับสนุนจากพรรคอื่น ๆ เพื่อจัดตั้งรัฐบาล โดยการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ พรรค SMER - Social Democracy ได้รับคะแนนเสียงร้อยละ ๒๘ ทั้งนี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ นาย Fico กล่าวว่า ผลการเลือกตั้งมีความยุ่งยากอย่างมาก แต่แสดงให้เห็นถึงระบบการเมืองที่มีชีวิตชีวา

ผลการเลือกตั้งจากจำนวนที่นั่งในรัฐสภาทั้งหมดจำนวน ๑๕๐ ที่นั่ง เป็นดังนี้ ๑) พรรค Social Democracy (SMER - SD) ได้รับที่นั่งในสภาจำนวน ๔๙ ที่นั่ง ๒) พรรค Freedom and Solidarity (SaS) ได้รับที่นั่งในสภาจำนวน ๒๑ ที่นั่ง ๓) พรรค Ordinary People (OL'ANO - NOVA) ได้รับที่นั่งในสภาจำนวน ๑๙ ที่นั่ง ๔) พรรค Slovak National Party ได้รับที่นั่งในสภาจำนวน ๑๕ ที่นั่ง ๕) พรรค People's Party Our Slovakia (L'SNS) ได้รับที่นั่งในสภาจำนวน ๑๔ ที่นั่ง ๖) พรรค We are family ได้รับที่นั่งในสภาจำนวน ๑๑ ที่นั่ง ๗) พรรค Most - Hid ได้รับที่นั่งในสภาจำนวน ๑๑ ที่นั่ง ๘) พรรค Network/Siet ได้รับที่นั่งในสภาจำนวน ๑๐ ที่นั่ง โดยผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปคิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘๒

นาง Marian Lesko นักวิเคราะห์การเมือง กล่าวว่า ผลการเลือกตั้งแสดงว่า ชาวสโลวักรู้สึกเบื่อหน่ายการเมืองแบบเก่า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันและเรื่องอื้อฉาว และตัดสินใจลงคะแนนเสียงต่อต้านต่อระบบดังกล่าว ซึ่งเคยเกิดขึ้นในสาธารณรัฐเช็กในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด การเมืองแบบเก่าได้หายไป โฉมหน้าใหม่ทางการเมืองกำลังจะเกิดขึ้น

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ประธานาธิบดี Andrej Kiska ประกาศให้นาย Fico จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ และ แสดงความเห็นว่าเป็นที่ประหลาดใจที่ประชาชนชาวสโลวักรู้สึกแปลกใจในผลการเลือกตั้ง ซึ่งแตกต่างจากที่คาดหวังไว้ โดยมีพรรคการเมืองใหม่หลายพรรคในรัฐสภา

ทั้งนี้ ประธานาธิบดีได้กล่าวว่า ประเทศต้องการให้รัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านทำงานร่วมกัน เพื่อโน้มน้าวประชาชนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้เพียงประท้วงคัดค้านเท่านั้น

ทางเลือกของรัฐบาลรักษาการ

หลังการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญสโลวัก ประธานาธิบดีมอบอำนาจให้พรรคที่ชนะได้จัดตั้งรัฐบาล ถ้าหากรัฐบาลใหม่ไม่ได้รับความไว้วางใจในรัฐสภา ประธานาธิบดีจะปรับเปลี่ยนรัฐบาลออกไป และรัฐบาลจะคงอยู่ในอำนาจจนกว่าจะจัดตั้งรัฐบาลใหม่ แต่มีอำนาจที่จำกัด โดยถ้าประธานาธิบดีไม่ไว้วางใจนักการเมืองหรือไม่มีผู้นำพรรคคนใดสามารถจัดตั้งรัฐบาล ประธานาธิบดีจะแต่งตั้งรัฐบาลรักษาการ และจัดการเลือกตั้งใหม่

ที่มา : http://www.nytimes.com/2016/03/07/world/europe/ruling-party-in-slovakia-loses-majority-in-elections.html?_r=0 (วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙)

<http://spectator.sme.sk/c/20111933/president-kiska-will-authorise-fico-to-form-government.html> (วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙)

<https://volbysr.sk/en/data03.html> (วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙)

<https://volbysr.sk/en/data01.html> (วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙)

นางสาวจารุพรรณ ลาภสุรเทียนทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ปฏิบัติการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙